

2542 ลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 20 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ณ สำนักงานชั่วคราวจังหวัดเชียงราย โดยผู้แจ้งได้สมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล และได้แจ้งว่าไม่มีการสอบวันที่สอบ วิชาที่สอบและการสอบสัมภาษณ์ จึงเข้าใจว่า ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกลงจากใบสมัคร และหลักฐานการสมัครนั้น

มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หลังจากสิ้นสุดการรับสมัครมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2542 และทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2542 จากนั้นได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2542 ฉะนั้น การดำเนินการต่างๆจึงเป็นไปตามขั้นตอนและเปิดเผยโดยตลอด โดยมีการตรวจสอบและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างดียิ่งอยู่แล้ว

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของ การรับสมัครพนักงานและการรับนักศึกษา และในขณะนี้ ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2542 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปีการศึกษาหน้าจะเปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 สาขา คือ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์สุปรีชา ทรัพย์สิน

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ ทม 5400/2377  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
333 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  
ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 57100

23 ธันวาคม 2542

เรื่อง ขี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน คุณออด เทอร์โบ คอลัมน์สารพัน

ปัญหา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตามที่ได้มีผู้เข้ามาแจ้งว่า "ผู้เฝ้าคอย

ผล" ได้แจ้งรายละเอียดในคอลัมน์สารพันปัญหา

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 19 ธันวาคม 2542